



ประกาศกรมทางหลวงชนบท

เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง การก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวงให้มีโครงข่ายทางหลวงที่สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง ภารกิจเหล่านี้มีเป้าประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าโครงข่ายทางหลวงชนบท บำรุงรักษาและอำนวยความสะดวกโครงข่ายเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน พัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทเข้าสู่พื้นที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งด้านงานทาง เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล อันเป็นการมุ่งมั่นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและประโยชน์สูงสุดกับประเทศ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอันเป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังอีกด้วย

ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงเจตนาธรรมและสร้างวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและหน่วยงานภายนอก จึงขอประกาศเจตนาธรรมว่า กรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ ก่อน/ หลังปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมและไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ รวมถึงเป็นการปลูกและปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ โดยขอให้แสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยการใช้บัตรอวยพรหรืออวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์แทนการให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด โดยให้ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเคร่งครัดต่อไป

อนึ่ง กรมทางหลวงชนบทขอขอบคุณในความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่มีต่อกันเสมอมา โดยยินดีปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชนอย่างจริงจัง เสมอภาค และเป็นธรรม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายมนตรี เตชาสกุลสม)
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท